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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าชี้แจงรายละเอียด
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ 
ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๑๑ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
                                  และหน่วยงานในก ากับ   

    ภาพรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 - ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

มาตรา ๕๑  - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 - กรมการท่องเที่ยว 
 - กรมพลศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  (องค์การมหาชน) 
- การกีฬาแห่งประเทศไทย 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๘  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานในก ากับ    
  ภาพรวมกระทรวงกลาโหม 
  - ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
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ผลการพิจารณา 
 

มาตรา ๑๑ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          ๓,๕๕๑,๕๑๔,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ๓๔๐,๖๕๐,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ๗,๓๗๑,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรมการท่องเที่ยว     ๕๔๐,๖๒๙,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ๒,๑๖๐,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- เสนอให้มีการปรับวิสัยทัศน์เพ่ือให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและตลอดไป โดยให้
ด าเนินการภายใต้สโลแกน “one  stop  enjoy” และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัว เห็นว่าท าให้การ
ท่องเที่ยวมีการแข่งขันมากขึ้นจึงควรสร้างผลิตผลใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และเนื่องจากการขาด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองจึงอยากให้มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆด้วย 

- มีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมกีฬาเด่นในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่เชิงปริมาณ 
- ขอทราบแนวทางในการเพ่ิมรายได้พิเศษเพ่ือให้มีงบประมาณจ านวนที่เพียงพอ โดยควรสร้างรายได้

ไม่ต่ ากว่าห้าล้านล้านต่อปี ทั้งนี้ ควรให้ค าแนะน ากับท้องถิ่นในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดผลผลิตการให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย ทั้งใน

เรื่องอัตราก าลังทุกต าแหน่งและแผนการท างานของต ารวจท่องเที่ยว ผลการท างานของต ารวจที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว รายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และในรายการรถเช่าขอให้ส่งเอกสารสัญญาเช่ารถยนต์ 

- ในแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ขอทราบว่าแผนงานในปีที่แล้วมีการโอน
งบประมาณหรือไม่ และกรณีหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนมีการบันทึกการประชุมในการประชุมขับเคลื่อน
แผนงานขอให้น าส่งเอกสาร และในการใช้งบประมาณของปีนี้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการอย่างไร 

- ขอข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว และในการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวควรหาทางเจาะตลาดโดย
ด าเนินการแบบกระทรวงการต่างประเทศ และในผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดขอทราบตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และตามแผนการประกาศพ้ืนที่พิเศษพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีที่ใดบ้าง และในตัวชี้วัดด้านการดูแล
สุขภาพขอทราบหลักเกณฑ์วิธีการวัดที่เชื่อถือได้และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ 

- ขอให้ชี้แจงผลกระทบจากการจัดระเบียบการท่องเที่ยวควรรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย 
- ในรายการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ขอรายละเอียดข้อมูลโฮมสเตย์ไทยจ านวน ๗๒ แห่ง
ที่ใดบ้างและ การท่องเที่ยวอาเซียนจ านวน ๒๓ แห่งมีท่ีใดบ้างและมีหลักเกณฑอ์ย่างไร 
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- ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เห็นว่าไม่ครบองค์ประกอบในการวิเคราะห์ก าหนด
ตัวชี้วัด 

- ตามพระราชบัญญัติโรงแรมเห็นว่าท าให้นายทุนใหญ่ได้เปรียบ จึงขอทราบว่ามีการร่างแก้ไข
กฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือรอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร ขอให้ชี้แจงมาเป็นเอกสาร 

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรจ านวน 
๑๗๘,๑๗๒,๐๐๐ บาท เป็นการด าเนินการเรื่องใด โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นเอกสาร 

- ขอทราบสถิติกลุ่มผู้ซื้อทัวร์ที่ได้รับความเสียหายมีจ านวนเท่าใดและมีกระบวนการเยียวยาอย่า งไร 
ขอให้ชี้แจงมาเป็นเอกสาร และในกรณีทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพอยากทราบว่ามีการร่วมมือกับกระทรวงการคลัง
อย่างไร 

- มีขอเสนอแนะให้หาแนวทางในการบูรณาการและส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย
ควรสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นภายใต้สโลแกนว่า “การท่องเที่ยวสะดวกปลอดภัย
ประทับใจ ๒๔ ชั่วโมง”และควรส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 

- กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีการเสนออุทยานธรณีโคราช เป็นสมาชิกอุทยานโลกของยูเนสโก หนังสือลง
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเรื่องส าคัญของคนทั้งชาติ ถ้าหากมีการรับรองจะท าให้จังหวัดนครราชสีมา 
มีแหล่งอุทยานแห่งที่ ๓ ของโลก ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก 

- ขอทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาคมกีฬาในแต่ละ
จังหวัดในเรื่องของการบริหารงบประมาณอย่างไร และสามารถถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลได้หรือไม่  

- ขอทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมและดูแลในเรื่อง
สนามกีฬาอย่างไร มีแผนการด าเนินการสร้างสนามกีฬาในต าบลและอ าเภอในปี ๒๕๖๔ หรือไม่ และปัจจุบันมี
สนามกีฬาทั้งหมดท่ีอยู่ในความดูแลและไม่อยู่ในความดูแลกี่แห่ง  

ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

- กรณีเสนอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและตลอดไป โดยให้ด าเนินการภายใต้สโลแกน 
“one  stop  enjoy” เพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว ขอรับไปด าเนินการ 

- ในเรื่องอัตราก าลังคนของต ารวจท่องเที่ยว แผนการท างาน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เอกสารสัญญารถเช่า  
ขอจัดส่งเอกสารต่อไป 

- ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างกรณีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการผลักดันพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ให้เป็นจีโอพาร์ค 

- ในการพัฒนาให้แต่ละจังหวัดมีของดีมีคุณภาพ เห็นว่าบั้งไฟพญานาค เป็นหนึ่งเดียวที่มีในโลก  
โดยจะให้ส่งเสริมต่อไป 

- ที่มาของรายได้นักท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ที่จ านวน ๓.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งรายได้ที่ได้รับนั้น 
ขอชี้แจงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมีทั้งหมด ๔๓ ด่านและมีเจ้าหน้าที่ประจ าทั้งหมดที่ตรวจสอบว่า
มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักระยะเวลาเท่าใด แต่ละคนใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อหนึ่งวันแยกตามสัญชาติ ทั้งนี้  
ขอส่งรายละเอียดต่อไป 

- ในประกาศพ้ืนที่ของ อปท. มีการแก้กฎหมายใหม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการประกาศเขตการท่องเที่ยว อปท.สามารถเข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชุนได้ 

- ในงบประมาณแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์จ านวน ๗๒ แห่งและมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนจ านวน  
๒๓ แห่ง และรายละเอียดตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจสามล้านล้านบาท ขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
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- ส าหรับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้รักษาการณ์คือกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นด้วยให้มี
การส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กและจะประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว 

- ในการส่งเสริมภาพยนตร์ ซึ่งให้นักสร้างภาพยนตร์ในต่างชาติเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทยจะท าให้
นักท่องเที่ยวรู้จักประเทศไทยและเข้ามาท่องเที่ยวมากข้ึน 

- กรณกีระบวนการเยียวยาผู้เสียหายจากบริษัทน าเที่ยว จะขอน าส่งเอกสารต่อไป 
- ในการด าเนินการกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้มีการศึกษาเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่และก าหนดรายละเอียด 

โดยในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงยังคงต้องหารือร่วมกับส านักงานต ารวจแห่ งชาติและ
กระทรวงมหาดไทย 

- กรณีปัญหาเรื่องทัวร์ไม่มีคุณภาพ ขอชี้แจงว่ามีพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 
๒๕๕๑ ได้มีการก าหนดขั้นต่ าจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย ท าให้ในปัจจุบันเรื่องทัวร์ ไม่มี
คุณภาพไม่เกิดปัญหาอีกต่อไป 

- ส าหรับประเด็นที่นักท่องเที่ยวมุสลิมมีจ านวนมากและเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากนั้น ขอชี้แจง
ว่าการท่องเที่ยวมุสลิมและอาหารฮาลาลยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ขอรับไปพัฒนาต่อไป 

- กรณีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนของอุทยานธรณียูเนสโก อยู่ในระหว่างการผลักดันให้อุทยานเป็น
มรดกโลกแห่งที่ ๒  

- กรณีการสร้างสนามกีฬา สร้างลานกีฬา เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นในส่วนของท้องถิ่น ท าให้ไม่
สามารถตั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้ 

 
กรมพลศึกษา       ๘๘๖,๐๑๐,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมพลศึกษา 

สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ควรมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการส่งเสริมทางด้านการกีฬา ครูพละ และสนามกีฬา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

จังหวัด เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาตั้งแต่เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ และปัญหาในเรื่องบุคลากร 
ไม่เพียงพอต่อการบริหาร ส่งผลให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ กรมพลศึกษามีแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไร  

- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน ๘๘๖,๐๑๐,๒๐๐ บาท มี ๓ แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ฝากประเด็นไปยังอนุกรรมาธิการ  

ผู้แทนจากกรมพลศึกษา ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ปัจจุบันกรมพลศึกษามี อัตราก าลังคนจ านวน ๒๐๐ คน  ท าให้การจัดงานในปั จจุบันไม่มี

ประสิทธิภาพ แต่ในเบื้องต้นกรมพลศึกษามีการส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ มีการจัดงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณะสุข  

- การเก็บข้อมูลการออกก าลังการใช้สถิติในการเก็บข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ๔๙,๐๐๒ ราย เป็นการ
เก็บทุกจังหวัด จังหวัดละ ๓ อ าเภอ ตัวแทนจังหวัดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ครัวเรือน เพ่ือน ามาวิจัยและอ้างอิงตาม
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้ได้มาในรูปแบบเชิงปริมาณ ปี ๒๕๖๒ สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที่ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอร้อยละ ๒๗.๑๗ ต่ ากว่าอายุ ๑๔ ปี ร้อยละ ๓๔.๖ เยาวชน ๑๔ – ๑๘ ปี ร้อยละ ๓๓.๒๑ ผู้ใหญ่ ๑๙ 



๕ 
 

– ๖๐ ปี ร้อยละ ๒๕.๔ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๖.๑๙ แบ่งประเภทการออกก าลังกาย ได้แก่  
การวิ่ง การเดินออกก าลังกาย การเล่นฟุตบอล การปั่นจักรยาน และการเล่นแอโรบิค เหตุผลของการออกก าลัง
กาย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วย การท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน 
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ได้แก่ สถานที่สวยงามมีมาตรฐาน กิจกรรมที่หน้าสนใจ ทัศนะคติที่ดีในการออก
ก าลังกาย มีความรู้ในการออกก าลังกาย คนใกล้ตัวชวนออกก าลังกาย คาดว่าในปี ๒๕๖๓ จะมีการเก็บข้อมูล
ให้สถิติเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๓๒ และก าหนดช่วงอายุระหว่าง ๕ – ๗๐ ปี โดยน าแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล  

 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    ๑,๗๒๖,๐๗๓,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝั่งบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยการกีฬา กับมาเป็นครู อาจารย์ในพ้ืนที่

ตามต่างจังหวัดต่าง ๆ  
- กรณีโรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาที่ส าคัญ แต่ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ  

ท าให้นักกีฬาที่มีคุณภาพไปอยู่กับภาคเอกชน ขอทราบว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
- ควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬากับ

นานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
- เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ เป็นการ

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมพลศึกษาอยู่ในมหาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งหมด และอยู่ในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้นการกีฬาทุกล าดับ ขอทราบว่ามีหลักประกันทางการศึกษาและแผนบูรณาการ
การศึกษาชาติอย่างไร และมีความเชื่อมโยงเพ่ือให้เป็นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ อย่างไร 

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- กรณีการเชื่อมโยงเพ่ือให้เป็นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ขออนุญาตน าไปศึกษาและน ามา

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
- ส่วนเรื่องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่การบริหาร

จัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ สภามหาลัยและนายกสภามหาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ 
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)      ๕๘,๑๕๐,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- กรรมาธิการไม่มีข้อซักถาม 
 
 
 
 



๖ 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย     ๒,๐๘๒,๐๐๗,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                       -  บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของการกีฬา 

แห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ควรมีการส่งเสริมในเรื่องการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นการลดงบประมาณในส่วนของกระทรวง

สาธารณสุข 
- ขอรายละเอียดการใช้จ่ายของงบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเบิกจ่ายทั้งหมด  
- กรณีการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ในเรื่องการพัฒนาและ

ส่งเสริมกีฬาพ้ืนบ้านเอกลักษณ์ไทยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
อนุลักษณก์ีฬาพ้ืนบ้านมีการส่งเสริมเป็นมูลค่าเท่าไร 

- ขอรายละเอียดศูนย์ฝึกการกีฬาทั้งหมด ๔๘ แห่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ที่ด าเนินการตาม
รูปแบบ National Training Center อยู่ที่ไหนและจังหวัดอะไร 

- กรณี เงินอุดหนุนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้จ านวน 
๓,๑๙๖,๐๐๐ บาท ควรก าหนดไว้ในแผนบูรณาการหรือไม่  

- กรณีกองทุนที่มุ่งเน้น ๑ กีฬา ๑ จังหวัด และการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sport Hero) ส่งผล
ให้เป็นการปฏิเสธนักกีฬาที่เป็นกลุ่มใหญ่ มีแนวทางการด าเนินการอย่างไรให้มีความทั่วถึง  

- ขอทราบหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละล าดับมีหลักเกณฑ์อย่างไร 
ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ส่วนตัวชี้วัดในเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) รวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงบประมาณ ส่วนในเรื่อง
กองทุนกีฬามีการจัดเก็บร้อยละ ๒ ของภาษีบาป รายละเอียดการใช้ในแต่ละปี และศูนย์ฝึกการกีฬา National 
Training Center ที่อยู่ในระหว่างการออกแบบและมีแผนที่จะขยายไป ๓๔ แห่ง ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  

- ในเรื่องของกองทุนที่มุ่งเน้น ๑ กีฬา ๑ จังหวัด และการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sport Hero) 
ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  
 
มาตรา ๘ 

 
กระทรวงกลาโหม          ๑๒๕,๙๑๘,๕๒๒,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    ๖,๒๓๐,๙๖๗,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
กรรมาธิการได้ แสดงความคิดเห็นในการขอรับสนั บสนุนงบประมาณในภาพรวม ของ

กระทรวงกลาโหมและส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ขอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมย้อนหลังว่า ในการผ่านงบประมาณ

ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับลด หรือหน่วยงานมีการขอแปรญัตติเพ่ิมมากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ ขอเสนอแนะว่า หน่วยงานควรปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลง ร้อยละ ๕ จะได้ไม่ต้องมีการ
พิจารณาปรับลงในชั้นอนุกรรมาธิการ 



๗ 
 

 นอกจากนี้ ในส่วนของรายการงบประมาณเหมาจ่ายทดแทนรถประจ าต าแหน่ง ซึ่งกระทรวงกลาโหม
ใช้งบประมาณประมาณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นเงินทดแทนให้กับข้าราชการทหารที่ไม่ต้องการใช้รถ
ประจ าต าแหน่ง จ านวน ๑,๖๐๐ คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยราชการอ่ืนที่มีข้าราชการในระดับรอง
อธิบดี เป็นต้นไปที่สามารถได้รับเงินทดแทนในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน จะเห็นว่าหน่วยงานอ่ืน มี ข้าราชการ
เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใด  
ที่ท าให้กระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานอื่น มีจ านวนผู้ได้รับเงินทดแทนที่แตกต่างกันอย่างมาก  
 ส่วนกรณีที่หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมบางหน่วยงานไม่ได้มีการแสดงจ านวนเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงานในเอกสารงบประมาณ ทั้งนี้ เห็นว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะหน่วยงานมี ศูนย์กีฬา สถานวิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นของตนเองซึ่งสามารถหารายได้ให้กับหน่วยงานได้ ด้วยเหตุนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียด
เป็นเอกสารเกี่ยวเงินนอกงบประมาณในปี ๒๕๖๒ และแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของปี ๒๕๖๓ ด้วย 
 ส่วนกรณีของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานภายใน
ของกองทัพ ที่มีลักษณะรัฐซ้อนรัฐที่ทับซ้อนกัน เพราะเป็นหน่วยงานของกองทัพเองแต่มีบุคลากรของกองทัพ
ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนกัน นอกจากนี้ยังมีการตั้งอัตราก าลังของ
หน่วยงานเพ่ิมเติมขึ้นมา ซึ่งเห็นว่า อาจเป็นการเพ่ิมภาระต่องบประมาณแผ่นดินด้วยเหตุนี้ จึงขอสอบถามว่า 
กอ.รมน. มีประโยชน์อย่างไร ในการบริหารกิจการของกองทัพ และหน่วยงาน กอ.รมน. มีภารกิจหน้าที่อย่างไร 
 ส่วนกรณีของจ านวนนายพลในประเทศไทย ที่มีผู้กล่าวในรัฐสภาว่า ประเทศไทยมีนายพลมากท่ีสุดใน
โลก ขอสอบถามว่า ทิศทางของประเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไร 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 ส่วนกรณีของส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อต้นปี ๒๕๖๒ มีการออกพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในมาตรา ๒๑ ได้ให้ “มีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรียก
โดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Defence Technology Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI” 
และให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนกิจการของ
สถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่
ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที ่และลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” 
 จากกฎหมายมาตราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ส านักงบประมาณ  
 ไม่สามารถที่จะตรวจสอบหน่วยงานนี้ได้ ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีเหตุผลใด
จึงมีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา และผลผลิตหรือสัมฤทธิ์ของหน่วยงานนี้คือเรื่องใด และเพราะเหตุใดหน่วยงานนี้
จึงได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวกับงบประมาณ ขอให้ชี้แจง 
พลต ารวจตรีสุพิศาล –  ข้อมูลจากส านักงบประมาณรัฐสภา (PBO)  แจ้งว่า ผลเบิกจ่ายของกระทรวงกลาโหม
ทุกหน่วยงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีการก าหนดเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เบิกจ่าย เป็นจ านวน ร้อยละ ๑๐๐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงบลงทุน แต่กลับไม่สามารถเบิกจ่ายให้ครบได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดอย่างมาก โดยหน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายอย่างมาก คือ กองทัพอากาศมี
การเบิกจ่าย  ร้อยละ ๕๘.๒๔  หรือกองทัพบก เบิกจ่าย ร้อยละ ๔๑.๙๐  เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ กรณีแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย
คุกคามทุกมิติ ซึ่งมีอยู่ใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดชื่อแผนงานโครงการจึงเหมือนกัน และแผงงานดังกล่าวเป็นภารกิจในเรื่องใด  
ของหน่วยงาน 

อีกประการหนึ่ ง ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ขอสอบถามว่า
กระทรวงกลาโหม มีการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ืออะไรในเชิงพาณิชย์ หน่วยงานทหารมีความ
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในเชิงพาณิชย์อย่างไร 

ส่วนกรณี หน่วยงานมีตัวชี้วัด ทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด ได้มีการยกเลิกไป ๗ ตัวชี้วัด เพิ่มมาใหม่ ๑ ตัวชี้วัด
จึงเหลือ ๑๘ ตัวชี้วัด ในส่วนของตัวชี้วัดเรื่องกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน หน่วยงาน
ได้มีการยกเลิกตัวชี้วัดของในปี ๒๕๖๓ เพราะเหตุใดจึงมีการยกเลิก 

นอกจากนี้ กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกี่ยวกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ขอสอบถามว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ใด ทั้งนี้ขอให้จัดส่ง หมายเลขบัญชีชื่อขอผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม ว่าอยู่กลุ่มใด จังหวัดใด 

นอกจากนี้ ในส่วนของตัวชี้วัดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบาย
ซึ่งหน่วยงานได้ผลสัมฤทธิ์ไว้ที่ ร้อยละ ๙๐ กรณีนี้มีการวัดจากนักท่องเที่ยวที่ใด 

นอกจากนี้ ในกรณีตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษาการถวายพระเกียรติ
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ หน่วยงานได้มีการยกเลิกตัวชี้วัดนี้ ขอทราบเหตุผลว่า มีการยกเลิก 
ตัวชี้วัดดังกล่าวเพราะเหตุใด  

ทั้งนี้ กรณีตัวชี้วัดเกี่ยวกับทหารผ่านศึก ที่แสดงให้เห็นว่า ทหารผ่านศึกมีความพึงพอใจที่ได้รับการ
สงเคราะห์จากหน่วยงาน จึงขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงมีการจัดท าตัวชี้วัดนี้ นอกจากนี้ ขอสอบถาม
เพ่ิมเติมว่า องค์การทหารผ่านศึกมีรายได้จากการรับงานจากภาครัฐจึงท าให้มีงบประมาณอยู่พอสมควร 
ดังนั้น จึงต้องการทราบว่า องค์การทหารผ่านศึกมีการช่วยเหลือทหารผ่านศึกอย่างไรบ้าง 

ส่วนกรณีของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีรายการงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ขอทราบว่าเงินงบประมาณ
จ านวน ๖.๒๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานน าไปมอบให้ผู้ใด 

โครงการจัดตั้งศาลทหารมีการแสดงในเอกสารงบประมาณจ านวน ๒ รายการ จ านวนงบประมาณ 
๒๘,๕๘๓,๐๐๐ บาท และ ๒๑๘,๒๘๔,๑๐๐ บาท ในบริเวณพ้ืนที่ศรีสมาน ขอสอบถามว่า มีความทับซ้อนกัน
หรือไม่ ขอให้หน่วยงานจัดส่งหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)  และเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ทราบว่า
เพราะเหตุใดจึงมีการก่อสร้าง จ านวน ๒ แห่ง  

กรณีเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณจ านวนเพียง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เท่านั้น หน่วยงานควรให้มีการช่วยเหลือทหารผ่านศึกมากกว่านี้ เพื่อให้สมเกียรติกับทหารผ่านศึกที่อุทิศชีวิตให้
ประเทศชาติ โดยให้มีการปูนบ าเหน็จอย่างจริงจัง 

- การพิจารณ างบประมาณ นั้ น  จะต้องเป็ น ไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐  
โดยในมาตรานี้ ได้บัญญัติความ ให้การจ่ายเงินแผ่นดินได้นั้น จะจ่ายได้เฉพาะที่ได้มีการอนุญาตไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เป็นต้น เท่านั้น  
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แต่ในการพิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นรายการที่อยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงซึ่งหน่วยงานไม่ได้แสดงข้อมูลด้านงบประมาณตามที่กฎหมาย 
ก าหนดตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้
หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณต้องปฏิบัติตาม เช่น ค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  
ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๗ (๒) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้บัญญัติ
ความว่า “การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณ  
ของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้  รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่  
หรือสามารถน ามาใช้จ่ายได ้เมื่อพิจารณาข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานแล้ว”  

จะเห็นได้ว่า หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมมีเงินนอกงบประมาณอย่างแน่นอน เพราะหน่วยงานมี
โรงพยาบาลเป็นของตัวเอง ดังนั้น หน่วยงานจะต้องแสดงให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณดังกล่าว 
ตามที่กฎหมายก าหนด ไม่เช่นนั้นการด าเนินงานของหน่วยงานจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากหน่วยงาน  
มีเงินนอกงบประมาณอยู่ และหน่วยงานมีงบประมาณเหลือจ่าย หน่วยงานจะต้องส่งงบประมาณคืนคลัง 

- แม่ทัพภาคท่ี ๔ ได้ท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่จากจุฬาราชมนตรี เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนที่บ าบัดยาเสพติด ซึ่งได้
มีการให้กองทัพบกน าไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อน าไปใช้ประโยชน์กลับไม่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ ดังนั้น จึงขอให้
หน่วยงานรับไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

- จากข้อครหาว่า กองทัพมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันด้วย
ความสามารถของกองทัพไทย เห็นว่ามีงานวิจัยของหน่วยงานที่ สามารถผลิตอาวุธด้วยตัวเองได้  
ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า มีการวิจัยเรื่องใดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และมีการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ  
ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนี้  หากมีการส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่  ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีมาตรการอย่างไร  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในพื้นที่เสี่ยงภัย 

-  ปัจจุบันหน่วยงานมีการขอเพ่ิมการใช้งบประมาณทุกปี แต่ในปัจจุบัน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็น
การคุกคามโดยใช้เทคโนโลยี และรูปแบบการรบเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้การยิงขีปนาวุธวิสัยไกลข้ามทวีปรวมทั้ง 
ความสามารถของทหาร หรือที่เรียกว่า Smart Troops เป็นสิ่งที่ส าคัญในการรบรูปแบบใหม่ 

ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญกับศักยภาพของทหารมากกว่าการเกณฑ์ทหาร หน่วยงานควร
ใช้วิธีการรับสมัครทหารแทนการเกณฑ์ทหาร เพ่ือหน่วยงานจะได้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่
แท้จริงเท่านั้นมาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีทหาร ๔๐๐,๐๐๐ คน แต่ประเทศอังกฤษมีทหารเพียง 
๑๕๐,๐๐๐ คน หรือประเทศฝรั่งเศสมีทหาร ๑๙๐,๐๐๐ คน จึงขอสอบถามหน่วยงานว่า กองทัพไทยมีก าลัง
พลมากเกินไปหรือไม่ ส าหรับการรบรูปแบบใหม่ 
 นอกจากนี้ ในเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ หน่วยงานควรมีการจัดซื้อให้เหมาะสมกับการรบ
รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ การรบโดยใช้รถถังเป็นการรบรูปแบบเก่าเหมือนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และประเทศ
ไทยไม่ได้มีการรบในลักษณะนี้มากนัก โดยเฉพาะในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้มีการรบนอกประเทศแล้ว และ
คาดว่าจะไม่มีอีกแล้ว เพราะประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียน 

ประการต่อมา หน่วยงานควรทบทวนในเรื่องของการเกณฑ์ทหารใหม่ ให้หน่วยงานรับสมใคร  
แต่ผู้ที่สมัครใจเป็นทหารเท่านั้น เพ่ือจะได้คัดเลือกบุคลากรที่มีเก่ งและมีคุณภาพกับกองทัพ เหมือนกับ
หน่วยงานต ารวจที่มีการสอบเข้าเป็นต ารวจ ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีคุณภาพมากกว่า 



๑๐ 
 

 นอกจากนี้ หลังจากปี ๒๕๕๘ กองทัพมีภารกิจหลักเพ่ิมมากขึ้นมาโดยตลอด เช่นในเรื่องของการ
ป้องกันสาธารณภัย แม้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่น่าจะเป็นภารกิจหลักของกองทัพ เพราะโดยหลักหน่วยงานที่ดูแล
เรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แต่กองทัพ
ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น 

- หลักเกณฑ์ในการจัดสรรพลทหารติดตามผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างไร นายทหารสัญญาบัตรชั้นใด
สามารถร้องขอให้มีพลทหารติดตามได้ และจ านวนพลทหารติดตามในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด นอกจากนี้  
ขอสอบถามว่า จ านวนพลทหารของกองทัพ มีจ านวนปีละ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ นาย หน่วยงานมีการจัดสรรให้พล
ทหารไปท าหน้าที่ในส่วนกลาง ฝ่ายสนับสนุน งานอ านวยการ งานบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เสี่ยงภัย มี
จ านวนเท่าใด และพลทหารที่ถูกส่งไปในพ้ืนที่เสี่ยงภัย มีจ านวนเท่าใด  

นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีงบประมาณในการดูแลพลทหาร หรืออาสาสมัครทหารพราน 
หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ หรือไม่  ในแต่ละเดือนมีเบี้ยเลี้ยงเงินดูแล
สวัสดิการต่างๆ อย่างไร และงบประมาณทั้งหมดต่อปี มีจ านวนเท่าใด โดยขอข้อมูลย้อนหลังด้วย 

 นอกจากนี้ ขอรายละเอียดของโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของส านักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๖,๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

- กรณี เงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่ งเป็นงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน 
คณะกรรมาธิการจึ งต้องขอตรวจสอบ เพ่ือให้ มี การใช้ งบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพให้ มากที่ สุ ด  
ทั้ งนี้  เงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม จากข้ อมู ลของส านั กงบประมาณ รัฐสภา (PBO)  
ซึ่งมีข้อมูลถึงปี ๒๕๖๑ ระบุว่า 

- ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   มีจ านวน     ๒๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
- กองบัญชาการกองทัพไทย        ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- กองทัพบก                ๑๒,๓๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- กองทัพเรือ        ๓,๓๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- กองทัพอากาศ      ๒,๘๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 รวมเป็นเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ทั้งสิ้น ๑๘,๖๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะเห็นว่า 
มีงบประมาณมากเท่ากับงบประมาณทั้งหมด ๓ กระทรวง รวมกัน  คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือเป็นงบประมาณที่สามารถน าไปด าเนินการ
โครงการมารดาประชารัฐได้ โดยสามารถให้เงินเด็กแรกเกิดได้เดือนละ ๓๐๐,๐๐ บาท อย่างท่ัวหน้า 
 อย่างไรก็ตาม ในเชิงกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ (๓) 
ได้บัญญัติความไว้ว่า เงินนอกงบประมาณท้ังหมดต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อ่ืน หรือได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน   

ทั้งนี้ จากกฎหมายดังกล่าว เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘  ซึ่งได้ก าหนดให้มีข้อยกเว้นให้กับ
กระทรวงกลาโหมเท่านั้น ในการจัดการด้านการเงินของกระทรวงกลาโหมให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงกลาโหมซึ่งได้มีข้อตกลงกับกระทรวงการคลังแล้ว จึงเห็นได้ว่า กฎหมายมีการเปิดช่องให้จัดการ
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นรูปแบบพิเศษไม่เหมือนกระทรวงอ่ืน  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการแบ่งเงิน
นอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็น ๒ ประเภท โดยในประเภทที่ ๒ มีการให้อ านาจหน่วยงานสามารถ



๑๑ 
 

ตั้งงบประมาณของตนเองได้ รวมทั้งสามารถตั้งระบบบัญชีของตนเองได้ และสามารถตั้งระบบตรวจสอบบัญชี
ของตนเองได้ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากที่หน่วยงานมีสถานีวิทยุเป็นของตนเอง จ านวน ๕๓๗ สถานี ซึ่งสามารถ
หารายได้เป็นเงินนอกงบประมาณจ านวนมาก ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาทั้งหมด การพิจารณางบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมจึงต้องขอสอบถามหน่วยงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. รายได้จาการใช้ทรัพยากรคลื่นวิทยุย้อนหลัง ๑๐ ปี 
๒. รายชื่อบริษัทผู้รับบริหารหรือรับสัมปทานคลื่นวิทยุ และสัญญากับทุกบริษัท 
๓. สัญญาระหว่างกองทัพบกกับบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ หรือช่อง ๗ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 

๒๕๑๒ ทุกฉบับ 
๔. รายได้จากการให้สัมปทานกับช่อง ๗ ต่อปี ทุกปีตั้งแต่ป ี๒๕๑๒ 
๕. รายได้อัตราค่าเช่าโครงข่ายภาคพ้ืนดิน หรือ MUX  ย้อนหลังทุกปีตั้งแต่เริ่มมีรายได้ 
๖. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการคลัง ตาม พระราชบัญญัติวินัยการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑  (๓) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน, การรับเงิน, การจ่ายเงิน, 
การเก็บและการรักษาเงินและการน าส่งคลัง ปี ๒๕๖๒ ข้อ ๘ 

๗. รายละเอียดเงินนอกงบประมาณ  ประเภทหนึ่ ง และประเภทสอง ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ปี ๒๕๕๔ ว่าเงินนอกงบประมาณรายการใดอยู่ในประเภทหนึ่ง และ
รายการใดอยู่ในประเภทสอง 

๘. ที่มารายประเภทของรายได้นอกงบประมาณ และรายจ่ายของเงินนอกงบประมาณ
ย้อนหลัง  ๕ ปี 

- หน่วยงานสามารถผลิตอาวุธยุทธ์โทปกรณ์เองได้หรือไม่ เพราะจากที่ได้เคยสนทนากับประเทศผู้
จ าหน่ายอาวุธ ได้รับข้อมูลมาว่า ประเทศที่จ าหน่ายอาวุธจะทราบถึงแสนยานุภาพของประเทศไทยว่ามี
ศักยภาพมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเพื่อความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานควรที่จะมีการผลิตยุทธ์โทปกรณ์ได้เอง
เพ่ือไม่ให้ประเทศอ่ืนทราบถึงความสามารถทางการรบของประเทศไทย  

ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวคิดจะด าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่ หากมีแนวคิดจะด าเนินการ หน่วยงาน 
จะเริ่มด าเนินการเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เอกชนของประเทศไทยสามารถผลิตอาวุธยุทธ์โทปกรณ์ได้แล้ว  
แต่กองทัพไทยไม่สนับสนุน ภาคเอกชนจึงต้องส่งออกไปจ าหน่ายให้ประเทศอ่ืนแทน 
  นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนกับทหารยึดโยงกัน 
เพราะปัจจุบันประชาชนมองว่า กองทัพไม่ยึดโยงกับประชาชน มีโครงการที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
หรือไม่  
 อีกประการหนึ่ง ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีแนวคิดที่จะลดก าลังพลหรือไม่อย่างไร เพราะมีประชาชน
สงสัยว่า การให้มีก าลังพลมาก ท าให้นายทหารอาจมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการตัดเสื้อหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆ  

- ในอดีตการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพ่ือให้ความรู้ในการต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องของคอมมิวนิสต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีภัยคุกคามใหม่คือ
เรื่องของเศรษฐกิจ วปอ.จึงมีการจัดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเรียกว่า วปรอ. เพ่ือให้ข้าราชการมีความพร้อมและ
เข้าใจในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ แต่รูปแบบการสอนยังเป็นรูปแบบของ วปอ. เดิม หน่วยงานจึงควรมีการจัด
หลักสูตรใหม่ เพราะความมั่นคงในปัจจุบันเป็นเรื่องของการอยู่ดีกินดี และประเทศจะเจริญไม่ได้หลาก
เศรษฐกิจไม่ด ี

- ในพ้ืนที่  ม. พัน ๑๒ มี พ้ืนที่ว่างไม่ได้ ใช้ประโยชน์อยู่  จึงขอให้หน่วยงานแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าว 
เพ่ือจัดสร้างสนามกีฬาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพราะในท้องถิ่นมีงบประมาณก่อสร้างอยู่ แต่ไม่สามารถหา



๑๒ 
 

พ้ืนที่ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า หน่วยงานจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร มีระเบียบให้
ด าเนินการได้หรือไม ่
 นอกจากนี้ กรณีที่มีทหารเกณฑ์ หลังจากหมดวาระการท าหน้าที่แล้ว ทหารเกณฑ์บางรายต้องการที่
จะเป็นทหารต่อ หน่วยงานมีแนวทางสนับสนุนในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะทหารที่เป็นคนจนที่ต้องการเป็นทหารจะ
ได้มอีาชีพ ทั้งนี้ ขอสอบถามหน่วยงานว่า จะกรุณาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไร 
 อีกทั้ง ในพ้ืนที่ภาคเหนือ เมื่อเกิดภัยแล้งหรือมีอุทกภัยเกิดขึ้น จะได้รับความกรุณาจากกองทัพในการ
ช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกักน้ าไม่ให้เกิดน้ าท่วม ขุดลอกคลอง จัดท าพ้ืนที่ทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกร เป็นต้น ทั้ งนี้  ขอให้กระทรวงกลาโหมประสานกับหน่วยงานขององค์การทหารผ่านศึก 
ให้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จังหวัด แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ 

- กรณี  โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ  งบประมาณจ านวน 
๕๔,๙๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี หน่วยงานไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดว่า มีการ
ด าเนินการอย่างไร มีกิจกรรมใด ในจังหวัดลพบุรี ขอให้หน่วยงานชี้แจงเพ่ิมเติม 
 นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานบ ารุงรักษาเครื่องออกก าลังกายของหน่วยงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ  และเปิด
บริการให้ประชาชนทั่วไปสามารถได้ใช้ประโยชน์ด้วย  
 อีกประการหนึ่ง ในพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่ของ ร. ๑๕ พัน ๑ ซึ่งสามารถพัฒนาและใช้
ประโยชน์ได้ จึงขอสอบถามว่า หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอเข้าไปร่วมใช้พ้ืนที่ ในเขตทหาร  
เพ่ือพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานได้หรือไม่ ในการสร้างโรงงานไฟฟ้า หรือ การสร้างเตาเผาขยะ เป็นต้น 

- ขอตั้งเป็นข้อสังเกต ว่า ข้อมูลงบประมาณของส านักงานรัฐสภา (PBO) กับข้อมูลเอกสารงบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหมมีความแตกต่ างกัน  นอกจากนี้  เมื่ อ พิ จารณ าข้อมูล เอกสารงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายอ่ืนไม่ใช่การน ามาสมทบ
งบประมาณ เป็นจ านวนประมาณ ๕๗๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานใช้ได้งบประมาณ 
๑,๓๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของส านักงานงบประมาณรัฐสภา ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่ง
เป็นเอกสารละเอียดเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณที่ข้อมูลแตกต่างกันดังกล่าว 
 นอกจากนี้  ขอ ให้ จั ดส่ ง เป็ น เอกสารกับมติ คณ ะรั ฐมนตรี เกี่ ย วกับ เหตุ ผลความจ า เป็ น 
ที่หน่วยงานขอให้คณะรัฐมนตรีออกมติในการอนุญาตให้มีการประเมินตนเองได้ โดยไม่ต้องผ่านการประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 ประการต่อมา ในเรื่องของภารกิจและวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ภารกิจ 
หน่วยงานควรเพ่ิมเรื่องของการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ มีข้อกฎหมายใดห้ามไว้หรือไม่ 
 กรณีตัวชี้วัดในเรื่องของความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  มีกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
ขอสอบถามว่า กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมที่ว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 
๑๐๐ หน่วยงานมีตัวชี้วัดในเรื่องนี้อย่างไร ในการตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงกลาโหม 
 ข้อตั้งข้อสังเกตว่า จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการสงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ และมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งตราขึ้นเพ่ือให้ทหารผ่านศึกได้รับการสงเคราะห์และดูแลทั้งนี้ ขอสอบถามว่า เดิมทหาร
ผ่านศึกและครอบครัว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานใช่หรือไม่หากมีสิทธิอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ 
ไม่ควรเขียนข้อความว่า “เป็นการสงเคราะห์” เพราะเรื่องนี้เป็นสิทธิที่ทหารผ่านศึกควรได้รับตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ให้การคุ้มครองไว้ 



๑๓ 
 

 นอกจากนี้ ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า การวัดความพึงพอใจว่า ทหารผ่านศึกได้รับความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ เพราะเหตุใดถึงต้องมีตัวชี้วัดในเรื่องนี้ เพราะเหตุใดไม่วัดจ านวนของทหารผ่านศึกว่ามีจ านวนเท่าใดที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 จากค าชี้แจงของหน่วยงาน กล่าวว่า กองทัพไทยมีความทัดเทียบกับประเทศในอาเซียน จึงขอ
สอบถามว่า กองทัพไทยมีความทัดเทียบกับประเทศใดบ้าง ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสาร 
 นอกจากนี้ ในเรื่องของภัยคุกคามต่อความมั่นคง ขอสอบถามว่า นิยามของค าว่า ภัยคุกความต่อความ
มั่นคงเป็นอย่างไร มีประเภทใดบ้าง มีแนวทางในการป้องกันดูแลอย่างไร 
 ส่วนกรณีการแก้ปัญหาภาคใต้ ที่มีผู้กล่าวว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีองค์การปกครองท้องถิ่น
พิเศษ หน่วยงานมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร 
 นอกจากนี้  มีข้อสังเกตให้กับคณะอนุกรรมาธิการว่า หน่วยงานสามารถปรับลดงบประมาณ 
ในส่วนของงบด าเนินงานในแต่ละส่วนของหน่วยรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลง จ านวน ร้อยละ ๒ ได้
หรือไม่ โดยให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการปรับงบด าเนินการเอง 
 - กระทรวงกลาโหมมีแนวทางในการเยียวยาทหารพิการและทหารผ่านศึกอย่างไร 

- กรณีความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ เกี่ยวกับกองอ านวยการักษาความมั่นคงภาค  
ในราชอาณาจักร และสภาความม่ันคง ส านักนายกรัฐมนตรี ต้องมีการท าความเข้าใจในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
ความมั่นคง การปฏิบัติหน้าของกองทัพบกเป็นความต้องการของรัฐบาลหรือประชาชน ที่ต้องแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพ้ืนที่ แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เป็นการซ้ าซ้อนกับ
หนว่ยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากทหารมีนหน้าที่ในการสู้รบและป้องกันประเทศเท่านั้น การปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ จึงไม่ใช่หน้าที่ของทหารโดยตรง ขอทราบว่ามาตรการหรือแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร 

- ขอรายละเอียดแผนการปรับลดก าลังพลที่ก าหนดแผนถึงปี ๒๕๗๑ และการเปรียบเทียบต าแหน่ง
เพ่ือมีรถประจ าต าแหน่ง  

- ขอรายละเอียดโครงการที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมที่เป็นโครงการหลักที่มีการแยกย่อยของโครงการ
หลายรายการ  

- เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความส าเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวาย
พระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์  มีการยกเลิกตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ แต่มีจ านวน
งบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี ขอให้ชี้แจงรายละเอียด 

- ขอทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน  
- ขอทราบรายละเอียดของกองทุนท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการขับเคลื่อนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กองทัพเรือท้ังหมด 
- ขอรายละเอียดการใช้งบประมาณเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จ านวน ๕๔,๕๐๙,๖๐๐ บาท รายละเอียดการปรับลดก าลังพลแยกตามชั้น
ยศ และรายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณและงบการจัดซื้ออาวุธ  

- ขอรายละเอียดกองทุนสนามมวยลุมพินี เป็นหน่วยงานที่กระทรวงกลาโหมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่ หากม ีเกี่ยวข้องกันอย่างไร  

- ขอรายละเอียดสนามมวยมีการบริหารอย่างไร กองทัพเป็นผู้บริหารหรือให้สัมปทานนิติบุคคลอ่ืน 
ในการบริหาร ทั้งนี้ หากให้นิติบุคคลอ่ืนบริหาร มีกี่นิติบุคคล แยกระหว่างการบริหารสนาม/ การถ่ายทอดสด 
และลิขสิทธิ์อย่างไร มีผลตอบแทนอย่างไร เข้าไปในเงินนอกงบประมาณหรือไม่ และขอสัญญาเพ่ือพิจารณา



๑๔ 
 

กรณีกองทัพเป็นผู้บริหารมีรายได้และรายจ่ายเป็นจ านวนเท่าไหร่ ขอรายงานประจ าปี และงบรายรับรายจ่าย
ย้อนหลัง ๑๐ ปี  

- ขอรายละเอียดงบก่อสร้างจ านวน ๓๘๐ ล้าน เป็นงบมาจากไหน ใครเป็นผู้ลงทุนสนามมวย  
กรณีรัฐเป็นผู้ลงทุนขอเอกสารการเปรียบเทียบราคา เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแผนการก่อสร้าง  
เอกสารการค้างจ่ายการก่อสร้างสนามมวยทุ่งมหาเมฆ และเอกสารการยกเลิกสัญญา  

- ขอรายละเอียดบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตด าเนินกิจการพนันแข่งม้า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ๒๕๒๔  

- ขอรายละเอียดว่าอัศวราชสีมาสโมสร องค์การค่ายสุรนารี ทหารผ่านศึกราชสีมาสมาคม สามองค์กร
อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือไม่  

- ขอรายละเอียด รายได้การเข้าชมและการพนันแข่งม้า เป็นรายได้ที่ต้องจัดส่ งให้กับหน่วยงานใด 
กองทัพภาค ๒ มีรายได้จากส่วนนี้หรือไม่  

- ขอรายละเอียดการต่อใบอนุญาตด าเนินกิจการพนันแข่งม้า รายละเอียดข้อมูลการจ่ายภาษีจากการ
พนันให้กรมสรรพาสามิต ว่ามีการค้างช าระหรือไม่  

- ขอรายละเอียดเอกสารการด าเนินงาน รายงาน และงบการเงินของอัศวราชสีมาสโมสร  
- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมมีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไม่ ใช้งบในการ

ปฏิบัติการปีละเท่าไร มีอยู่กี่หน่วยงาน และอ านาจการในการตัดสินเนื้อหาที่เป็นภัยคุกคามอยู่ที่หน่วยงานใด  
- ขอทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการครอบครอง บริหารงาน ผลประโยชน์ ตอบแทน การท า

สัญญา และการท าบันทึกบัญชีของสนามบินดอนเมือง  
- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกยังมีการรับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

รายละเอียดการส่งบุคคลในหน่วยงานไปพัฒนาเพ่ือเป็นนักกีฬาในอนาคต รายละเอียดการสนับสนุน
งบประมาณให้กับนักกีฬาทีมชาติ  

ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมและส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ตามที่คณะกรรมาธิการสอบถามและให้ข้อคิดเห็น ขออนุญาตบันทึกและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาต่อไป 

ส่วนในรายละเอียดในเชิงลึกอนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ทหาร คือ ประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินและมีหน้าที่แตกต่างกันไป โดยยึดมั่นในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ประชาชน และน างบประมาณแผ่นดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
- ก าลังพลมีอยู่ปัจจุบันมาจากการบรรจุจากภัยคุกคามในอดีต เช่น ภัยผู้ก่อการร้าย ภัยที่เกิดจากการ

สู้รบ ท าให้ต้องมีการเพ่ิมก าลังให้มีความพร้อมและป้องกันภัยที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีการจับ
มือกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ประเทศคู่เจรจาอีก ๘ ประเทศ เพ่ือร่วมมือกันในระดับรัฐบาล กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มีการจับมือกันของผู้น าระหว่างประเทศในเรื่องการป้องกันภัยคุกคาม โดยไม่ต้อง
ใช้ก าลังและเกิดสันติภาพในพ้ืนที่  

- ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีแผนการปรับลดก าลังพล เป็นโครงการที่ให้ทหารเกษียณอายุก่อน
ราชการ ส่วนนายทหารชั้นนายพลมีแผนการลดก าลังตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๗๑ มีเป้าหมายจาก ๗๐๐ อัตรา 
ลดหรือ ๓๐๐ อัตรา ส่วนนายทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณพิเศษ มีการด าเนินการลดลงเลื่อย ๆ และการมี
หลักประกันทหารเกณฑ์ เพ่ือรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบปีละ ๘๐๐ นาย และรวมเหล่า ๒,๐๐๐ นาย และ
กองหนุนประมาณปีละ ๑,๖๐๐ นาย ให้มีอนาคตที่ม่ันคง  

- กรณีการของบประมาณที่กระทรวงกลาโหมขอรับการจัดสรร มีการวางแผนและด าเนินการ 
ตามขั้นตอนตามยุทธศาสตร์ชาติ  และมีทิศทางในการพัฒนาตามแผนแม่บทเป็นขั้นตอน ส่วนใหญ่ 



๑๕ 
 

เป็นงบประมาณทรงชีพ งบก าลังพล งบประมาณในส่วนนี้ทางกระทรวงกลาโหมมีแผนที่จะลดอัตราก าลัง   
เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และเป็นงบประมาณในการซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 
๓๐ ปี อาวุธต่าง ๆ รถสายพานล าเลียงพล เรือรบ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์มีอายุการใช้งาน ๕๐ ปีขึ้นไป 
ส่วนยุทโธปกรณ์ที่จะด าเนินการจัดซื้อประมาณร้อยละ ๗ ส่วนเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายและเงินค่ารถประจ า
ต าแหน่ง การได้มาของงบประมาณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้าราชการพลเรือน ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
สาเหตุที่มีเป็นจ านวนมากเพราะกระทรวงกลาโหมมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้ภาพรวม  
ของงบประมาณมีจ านวนที่สูง 

- กรณีการจัดตั้งศาลทหาร ส านักปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน่วยที่ขึ้นตรง คือ กรมพระธรรมนูญ  
มีหน้าที่ดูทหารพระธรรมนูญทั่วประเทศ ส่วนศาลทหารมณฑลทหารบกมีการดูแลการก่อสร้างศาลทหารที่
จังหวัดบุรีรมย์ จังหวัดนครพนม เป็นการก่อสร้างเฟสสุดท้าย และการจัดสร้างกรมพระธรรมนูญแห่งใหม่ที่อยู่
ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๕  

- กรณีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
ป้องกันประเทศล าดับที่ ๑๑ ปัจจุบันมีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกฎหมายรองรับ เพ่ือน า
ยุทโธปกรณ์ท่ีผลิตได้ออกจ าหน่าย เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ 

- หน่วยขึ้นตรงกับส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีศูนย์บริการสร้างอาวุธในการผลิตปืนใหญ่ขนาด 
๑๕๕ มิลลิเมตร ปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็ก เพ่ือให้หน่วยงานทดลองใช้งาน
และผลออกมามีประสิทธิภาพ สามารถเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ซึ่งการประชุมอาเซียนที่ผ่านมามีการน า
อาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาเผยแพร่ให้ต่างประเทศรับทราบ ท าให้ประเทศต่าง ๆ มีความสนใจในการเข้าร่วมมือ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย 

- ปัจจุบันมีการเปิดหน่วยทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ทหารเกิดความกลมเกลียวกับประชาชน
ในพ้ืนที่ การใช้ลานกีฬาเพ่ือออกก าลังกายร่วมกันหรือการจัดแข่งขันกีฬา การบริหารจัดการขยะร่วมกันกับ
ประชาชน การมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัยพิบัติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก  

- งบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีส่วนที่เป็นไปตามแผนบูรณาการของรัฐบาล เช่น โครงการการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการพัฒนาควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์และการออกใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทหารมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคามทางทหารเป็นภัยคุกคามจาก
ภายนอกประเทศ เกิดจากความขัดแย้งตามชายแดน การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ตามแผนการป้องกัน
ประเทศ ภัยคุกคามที่ไม่ใช้ทางทหารต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา เช่น การก่อ
การร้ายยาเสพติด สาธารณภัย ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจ
ทหารเข้าไปแก้ไขปัญหาได ้

- เงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม จากตัวเลขที่เป็นบทวิเคราะห์มีที่มาและองค์ประกอบ
ของการรวมเลข อาจเป็นการวิเคราะห์ของส่วนส านักงบประมาณและรัฐสภา ซึ่งเงินนอกงบประมาณสามารถ
ชี้แจงได้ เป็นการรวมรายรับของสถานพยาบาล ๓๗ แห่ง สถานศึกษา หรือรายรับอื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และได้ท าข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายรับที่ไม่ขอรับงบประมาณแผ่นดิน 
แต่น างบประมาณในส่วนนี้มาใช้หมุนเวียน เพ่ือไม่ขอรับงบประมาณหลัก  



๑๖ 
 

- ส่วนความโปร่งใสของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติตามกรอบที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดให้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน การแสดงความโปร่งใสต้องพิจารณาใน
ช่วงเวลาเข้าและเวลาออก สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ 

- กรณีการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของการตั้งสถานบันเป็นการท า
ความเข้าใจร่วมกันของฝ่ายทหาร ข้าราชการทุกสาขา ฝ่ายการเมือง และภาคเอกชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจตรงกันในเรื่องการเจริญเติบโตของประเทศ และค านึงถึงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ด้าน
การทหาร เพ่ือให้ทิศทางการเดินทางไปในแนวทางเดียวกัน 

- กรณีทหารพัฒนาหรือทหารเหล่าใด จะใช้ขีดความสามารถของเครื่องมือเครื่องจักรกล รวมทั้งก าลัง
พลทหารให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกเหตุการณ์ การด าเนินการหรือไม่ตามความเร่งด่วน ต้องพิจารณา
องค์ประกอบในการพัฒนาประเทศในเรื่องการลดทอนความยากจน ต้องได้ผลในเรื่องความมั่นคงกลับมาด้วย 

- การท ากองทัพให้มีประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน และมีการปฏิบัติการร่วม การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ
ทั้งในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ถ้าหยุดยั้งการพัฒนาจะส่งผลให้เกิดความล้าหลัง เป็นการยากที่จะก าหนดว่า
ประเทศอยู่ในล าดับใดและมีความล้าหลังแค่ไหน สิ่งที่ต้องท าคือการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   

- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นองค์การมหาชนตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก าหนด  เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณโดยตรง แต่ต้องรายงานให้ส านักงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมทราบ และมีการประเมินการท างานตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก าหนด การท าบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับรอง และรายงานต่อรัฐสภาทุกปี โดยมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนาการ
สร้างต้นแบบการวิจัยในการป้องกันประเทศ โดยน าองค์ความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกัน
ประเทศ ปัจจุบันการด าเนินการอุตสาหกรรมของไทยไม่สามารถพึงพาตนเองได้ ซึ่งการพึงพาตนเองต้องมีการ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจ านวน 
๑,๒๕๒,๙๔๐,๕๐๐ บาท เหลืองบประมาณในด้านการวิจัยประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งผลงานที่ผ่านมา มีการ
ผลิตจรวดหลายล าก้อง อากาศยานและคนขับ จรวดดัดแปลงสภาพอากาศยานที่ยิงจากพ้ืนสู่ก้อนเมฆ  
ผลิตกระสุน ๓๐ มิลลิเมตร และยานเกาะล้อยาง เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพใช้รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ ไม่ใช่
ภาคทหาร  

- ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมี ๑๐ S Curve ซึ่ง S Curve ที่ ๑๑ คือ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
เพ่ือจัดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแผน  
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๗๐ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อย  

- กรณีการเช่าเครือข่ายและโครงข่ายของกองทัพบก ช่อง ๕ และช่อง ๗ ปัจจุบันหมดสัญญาในส่วน
ของช่อง ๗ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพียงอย่างเดียว และส่วนสถานีวิทยุกองทัพบก ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียด 
เป็นเอกสาร 

- การสนับสนุนทางด้านการกีฬาเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากอดีต ท าให้ทหารมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทางด้านการฝึกฝน การสร้างคน การดูแลอุปถัมภ์ค้ าจุน และการเอ้ือเฟ้ือสถานที่ ส่งผลให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ท่ีต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 

- กรณีสนามบินดอนเมืองในอดีตเป็นของกองทัพอากาศ แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งในส่วนของฝั่ง
ตะวันออกเป็นของกองทัพอากาศ ฝั่งตะวันตกเป็นของการท่าอากาศยาน โดยท าเป็นสัญญาข้อตกลง ส่วนการ
บริหารทั้งหมดเป็นอ านาจของการท่าอากาศยาน และรายได้ทั้งหมดน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 



๑๗ 
 

- กรณีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมั ย 
และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ต้องมีการก าหนดความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถใช้ได้อีก 
๒๐ ปีข้างหน้า และต้องมีการอัพเกรดภายใน ๑๐ ปี เพ่ือให้มีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เงื่อนไขต่าง ๆ 
เหล่านี้เกิดความล่าช้า 

- กรณีเงินนอกงบประมาณของกองทัพอากาศส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้มาจากโรงพยาบาล
ทั้งหมด ซึ่งโรงพยาบาทภูมิพลอดุลยเดชมีผู้เข้ารับการรักษาประมาณ ๑ ล้านคนต่อปี เนื่องจากโรงพยาบาล
โดยรอบไม่รับ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ท าให้ผู้ที่รักษาจากบัตร ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เข้ารับการรักษาประมาณ 
๒๖๐,๐๐๐ คน และในแต่ปีใช้งบประมาณในการบริหารประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาท แต่รายรับไม่เพียงพอ  
ท าให้ไม่สามารถที่จะด าเนินการสร้างโรงพยาบาลเพ่ิมเติมได้ 

- กรณีบริเวณพ้ืนที่ของกองทัพอากาศมีการเปิดให้เป็นสถานท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
ประมาณ ๖๐ – ๗๐ ล้านคน ท าให้ต้องมีการจัดการรักษาความปลอดภัย มาตรการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ  

- กรณีแนวคิดและวิสัยทัศน์ ปัจจุบันกองทัพเรือมีการสร้างเรือได้เองขนาด ๑,๐๐๐ ตัน การผลิต
กระสุน ๓๐ มิลลิเมตร พยายามจะไม่ใช้งบประมาณ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของกองทัพเรื่องต้องตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยและการมีศักยภาพ และที่ผ่านกองทัพเรือมีการจัดกิจกรรมให้ใกล้ชิดกับ
ประชาชน โดยจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ครั้ง ประชาชนมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบมีเศรษฐกิจที่ดี 

- กรณีการขุดลอกล าน้ าจุดเสม็ด การพัฒนาพ้ืนที่ท่าเรือเฟอร์รารี่ การก่อสร้างฐานทัพท่าเรือ และศูนย์
ซ่อมอากาศยาน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกองทัพเรือ เนื่องจากการสร้างฐานทัพท่าเรือตั้งแต่พัทยา  
ถึงอู่ตะเภา เพ่ือไม่ให้ต่างชาติเข้าครอบครอง แต่เพ่ือการพัฒนาประเทศจึงต้องแบ่งพ้ืนที่กว่า ๖,๕๐๐ ไร่  
มาจัดท าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ทั้งหมด ที่มาจากนโยบายของรัฐบาล และฐาน
ทัพท่าเรือนี้ต้องรองรับเรือที่ล้นมาจากท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ท่าเรือเฟอร์รี่ และรองรับการซ่อมเรือขนาดใหญ่ที่
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ตัน 
 
ประเด็นการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ มีดังนี้ 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กรมพลศึกษา 
- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน ๘๘๖,๐๑๐,๒๐๐ บาท มี ๓ แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ฝากประเด็นไปยังอนุกรรมาธิการ  

 
กระทรวงกลาโหม 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
- นอกจากนี้ มีข้อสังเกตให้กับคณะอนุกรรมาธิการว่า หน่วยงานสามารถปรับลดงบประมาณ 

ในส่วนของงบด าเนินงานในแต่ละส่วนของหน่วยรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลง จ านวน ร้อยละ ๒ ได้
หรือไม่ โดยให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการปรับงบด าเนินการเอง 

 
 



๑๘ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

   
นายสันติ  กีระนันทน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


